

Bài phát biểu của Ông SHIMIZU – trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam

Mở đầu

Kính thưa Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Kính thưa các vị đại biểu.

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị đại biểu đã tới dự Hội thảo “Chính sách để vượt qua ảnh hưởng của Covid-19 nhằm phục hồi và phát triển kinh tế” ngày hôm nay. Tôi là Shimizu Akira, trưởng đại diện của Văn phòng JICA tại Việt Nam. Thay mặt cho JICA và các cơ quan đồng tổ chức Hội thảo ngày hôm nay, tôi sẽ trình bày ba ý chính. Thứ nhất là về tầm quan trọng của các nghiên cứu về ảnh hưởng của Covid-19; thứ hai là về nội dung của nghiên cứu chung của ĐH KTQD và JICA.

Cuối cùng, tôi muốn kêu gọi sự tham gia nhiệt tình và chủ động của tất cả quý vị đại biểu trong hội thảo hôm nay.

1. Tầm quan trọng của những nghiên cứu về ảnh hưởng của Covid-19

Trước tiên tôi sẽ nói về tầm quan trọng của những nghiên cứu về ảnh hưởng của Covid-19.

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra đã mang đến những thay đổi to lớn và tương lai bất ổn đối với cấu trúc của thế giới, với nền kinh tế của các quốc gia và cuộc sống của người dân. Trong bối cảnh khó khăn này, thành công của Việt Nam trong việc khống chế dịch bệnh đã trở thành điểm sáng và chúng tôi xin chúc mừng nỗ lực tuyệt vời này của các bạn.

Mặt khác, dịch bệnh đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia và Việt Nam không phải ngoại lệ. Trong bối cảnh này, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW vào tháng 6/2020 chỉ đạo chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.

Với chủ trương trên của Bộ Chính trị, việc các cơ quan nghiên cứu xây dựng các báo cáo về vấn đề này là rất ý nghĩa bởi những hành động chủ động như vậy sẽ giúp xác định được tình hình hiện tại của nền kinh tế Việt Nam và chiếu sáng con đường đi tiếp theo.

2. Nội dung báo cáo

Tiếp theo tôi xin trình bày về nội dung chính của nghiên cứu chung của NEU và JICA.

ĐH KTQD đã tiến hành cuộc khảo sát nhanh về ảnh hưởng của Covid-19 cùng với các khuyến nghị chính sách vào tháng 3 năm nay. Trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ hai trở lại Việt Nam, để thu thập được thông tin về tình hình đầu tư và kinh doanh hiện tại ở Việt Nam và cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài, JICA đang hợp tác với trường ĐH KTQD để tiến hành nghiên cứu chung này.

Nghiên cứu này sẽ rất tập trung và thực tiễn bởi nó nghiên cứu tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế vĩ mô, đánh giá việc thực hiện và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ khẩn cấp của CP, các đề xuất biện pháp trung và dài hạn đối với giai đoạn trong và sau dịch bệnh và cách thức thực hiện các chính sách trung và dài hạn này một cách vững chắc.

Có ý kiến cho rằng trong giai đoạn trong và sau dịch bệnh, việc đa dạng hóa chuỗi cung cấp toàn cầu sẽ được đẩy mạnh, và xu hướng này đang dần được hiện thực hóa. Do Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh, Việt Nam cần phải tận dụng cơ hội này và hoạch định được chính sách phù hợp để đạt được sự phát triển toàn diện và bền vững.

3. Yêu cầu sự tham gia và thảo luận chủ động

Cuối cùng, tôi mong tất cả quý vị đại biểu sẽ tham gia chủ động và tích cực vào các phiên thảo luận của hội thảo ngày hôm nay. Những ý kiến đóng góp của quý vị sẽ rất hữu ích và quý báu để hoàn thiện nghiên cứu của chúng tôi.

Kết thúc

Là một trong những đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam cùng nhau vượt qua đại dịch và phát triển, tôi xin được kết thúc bài phát biểu của mình tại đây và chúc cho nghiên cứu của chúng ta thành công. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xin cảm ơn!